

Số: 593/PGDDĐT

Hà Đông, ngày 06 tháng 10 năm 2023

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục quốc phòng và an ninh
năm học 2023-2024

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Thực hiện Công văn số 3449/SGDDĐT ngày 22/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024, phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hà Đông hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; thực hiện nghiêm Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014. Nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Thực hiện kế hoạch chung của ngành giáo dục thành phố Hà Nội bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng, hiệu quả. Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm học, tiếp tục triển khai dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ GDĐT; Kế hoạch số 3464/KH-SGDĐT ngày 16/8/2018 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở (TH, THCS) và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi học sinh. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập, hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh theo kế hoạch. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trong các đơn vị nhà trường bảo đảm hiệu quả.

3. Trong quá trình dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh phải thực hiện kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau... với các nội dung hoạt động giáo dục khác bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn phù hợp với điều kiện của



nhà trường và từng lứa tuổi học sinh.

4. Tiếp tục đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường TH, THCS theo đúng quy định hiện hành.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Các trường TH, THCS xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng quy định, bảo đảm khoa học, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và học sinh.

2. Đối với học sinh lớp 5, học sinh lớp 9, tiếp tục thực hiện dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Học sinh các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khi giảng dạy cần lựa chọn nội dung theo chủ đề và vận dụng linh hoạt các phương pháp để thực hiện lồng ghép cho phù hợp. Nội dung tích hợp, lồng ghép về giáo dục quốc phòng và an ninh cần đi sâu giáo dục tình yêu quê hương đất nước; truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương... Hình thức lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh được vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong các môn học theo quy định và trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sân khấu hóa...

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và học sinh trường trung học cơ sở ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ban Giám hiệu quản lý bản cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quyền; giáo viên chủ nhiệm quản lý bản cam kết của học sinh để tiện cho công tác theo dõi và kiểm tra của cơ quan cấp trên.

4. Các trường TH, THCS chủ động bổ sung đầy đủ các trang thiết bị dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định tại Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Tăng cường tự kiểm tra công tác tổ chức dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường, để việc dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng an ninh từng bước ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, THCS căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh của Bộ GDĐT, Sở

GDĐT Hà Nội, phòng GDĐT quận Hà Đông và điều kiện thực tế của nhà trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024 bảo đảm chất lượng, hiệu quả. / *nhz*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông;
- Trưởng phòng GDĐT (để b/c);
- Các PTP, công chức phòng GDĐT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Ngô Đức Kiên
Ngô Đức Kiên

